



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 23 สิงหาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สศก.บูรณาการขับเคลื่อนกองทุนปาล์มน้ำมันฯ	สยามรัฐ
2. สศก.เตรียมพร้อม หลัง ครม. เห็นชอบตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม	มติชน
3. ลุ้นระทึกราคาข้าวเหนียวส่อพุ่ง เกษตรกรยังฟูมฟัก "ผลิตเพิ่มแต่รายได้ตกวูบ"	ไทยรัฐ
4. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เจาะ3ตลาด	ไทยรัฐ
5. คอลัมน์ ทายทำวิชามาร: เจ้าชายกบรठीเด็ก	ข่าวหุ้น
6. สก๊อปพิเศษ: มหาภพย์จํานำข้าว (12) นับถอยหลังคดีประวัติศาสตร์	สยามรัฐ
7. นักการเมืองหลบไป'ลู่ตุ่ม'มาแล้วแพรวพราวเรียกคะแนน	คม ชัด ลึก
8. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาวิชาการ พร้อมเปิดตัวแอปฯ สุดเจ๋ง	ฐานเศรษฐกิจ
9. New Northeast flood plan approved despite objections	The Nation
10. กรมชลฯสั่งรับมือพายุ'ฮาโตะ'ถล่มฝนหนัก23-28ส.ค.	กรุงเทพธุรกิจ
11. ทูเรียนทรายขาวหอมฟุ้ง ปลื้มงาน"เกษตรไทยก้าวหน้า"ขายกระฉูด	ไทยรัฐ
12. ภาพข่าว: ข้าวชั้นคนเข้ม: ผลงาน	ข่าวสด
13. ภาพข่าว: ช่วยอีสาน	ประชาชาติธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฉบับที่ : 23494 หน้า : 12 (บนซ้าย)

หัวข้อ : พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สศก.บูรณาการขับเคลื่อนกองทุนปาล์มน้ำมันและปาล์มน้ำมัน

■ สศก.บูรณาการขับเคลื่อนกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เดินหน้าเตรียมพร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตั้ง “กองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม” พร้อมประสานภาคเอกชนสมทบเงินเข้ากองทุน

สศก.: นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการวิจัยพัฒนาให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีศักยภาพในการแข่งขันสร้างความมั่นคงและเกิดความยั่งยืน ซึ่งกองทุนปาล์มน้ำมันฯ จะบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยมีเลขาธิการ สศก. เป็นประธานกรรมการ มีผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทน สศก. เป็นกรรมการและเลขานุการ

“สำหรับแนวทางการดำเนินกองทุนปาล์มน้ำมันฯ จะให้การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สนับสนุนทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันและพืชทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม ส่ง

เสริมให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร”

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวว่ หลักสำคัญของกองทุนปาล์มน้ำมันฯ จะไม่ใช่เงินของกองทุนปาล์มน้ำมันฯ ไปแทรกแซงราคา ซึ่งจะเป็นการทำลายกลไกตลาด แต่จะเน้นดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกำหนด และตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ เพื่อไปสู่เป้าหมาย คือ 1.เพิ่มศักยภาพในการผลิตและให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เปรอร์เซ็นต์น้ำมัน และลดต้นทุนการผลิต 2.เพิ่มปริมาณและช่องทางการใช้น้ำมันปาล์มให้เพิ่มขึ้น และ 3.พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล

นางสาวจริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนปาล์มน้ำมันฯ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในการสนับสนุนส่งเสริมเงินสมทบให้กองทุนปาล์มน้ำมันฯ เพิ่มเติมเงินประเดิมจากรัฐบาล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งนี้กองทุนปาล์มน้ำมันฯ นี้ นับเป็นหัวใจสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็ววัน หากร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ ก็สามารถผลักดันให้มีการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนปาล์มน้ำมันฯ ได้ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : สศก.เตรียมพร้อม หลัง ครม. เห็นชอบตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 14409 หน้า : 7 (ล่างขวา)

สศก.เตรียมพร้อม หลัง ครม. เห็นชอบ ตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
จัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุน
การผลิต การแปรรูป และการวิจัยพัฒนา
ให้อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความมั่นคง
และเกิดความยั่งยืน ซึ่งกองทุนปาล์มน้ำมันฯ
จะบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน
มีเลขาธิการ สศก. เป็นประธานกรรมการ
มีผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนัก
งบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
กรรมการ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 3 คน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จาก

ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน กฎหมาย
หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผู้แทน สศก. เป็น
กรรมการและเลขานุการ

แนวทางการดำเนินกองทุนฯ จะให้การ
สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนา สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการ
แปรรูปของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สนับสนุน
ทุนสงเคราะห์ปลูกทดแทนปาล์มน้ำมันและพืช
ทดแทนอื่นในพื้นที่เดิม ส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวสวนปาล์มน้ำมันลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ สร้างความเข้มแข็งในการรวม
กลุ่มเกษตรกร โดยหลักสำคัญของกองทุนฯ
จะไม่ใช้เงินของกองทุนฯ ไปแทรกแซงราคา
ซึ่งจะเป็นการทำลายกลไกตลาด แต่จะเน้นดำเนินการ
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ที่คณะ

กรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกำหนด
และตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์มทั้งระบบ เพื่อไปสู่เป้าหมาย คือ
1. เพิ่มศักยภาพในการผลิตและให้อุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เปรอร์เซ็นต์
น้ำมัน และลดต้นทุนการผลิต 2. เพิ่มปริมาณ
และช่องทางการใช้น้ำมันปาล์มให้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมัน
ปาล์มที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ปาล์มน้ำมันและน้ำมัน
ปาล์ม เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล
กองทุนปาล์มน้ำมันฯ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการ โรงงานสกัด
น้ำมันปาล์ม ในการสนับสนุนส่งเสริมให้
กองทุนฯ เพิ่มเติมเงินประเดิมจากรัฐบาลเพื่อ
ให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ซึ่งกองทุนนี้นับ
เป็นหัวใจสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและ
น้ำมันปาล์ม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมพร้อมที่จะ
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆ นี้
หากร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและ
มีผลบังคับใช้ ก็สามารถผลักดันให้มีการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ได้ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับที่ : 21764 หน้า : 8 (ล่างซ้าย)

หัวข้อ : ลุ้นระทึกราคาข้าวเหนียวส่อพุ่ง เกษตรกรยังพุดไม่พื่น "ผลิตเพิ่มแต่รายได้ตกুব"

ลุ้นระทึกราคาข้าวเหนียวส่อพุ่ง

● เกษตรกรยังพุดไม่พื่น “ผลิตเพิ่มแต่รายได้ตกুব”

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ในเดือน ก.ค. เป็นช่วงที่ผลผลิตสินค้าเกษตรหลายชนิดออกสู่ตลาด ประกอบกับปีนี้ฝนมากทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก อาทิ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วขาว

ดัชนีราคาจะลดลงต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ราคาลดลงได้แก่ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วขาว

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดมากทำให้ดัชนีรายได้ในเดือน ก.ค. ลดลง 15.62% โดยสินค้าที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์ม น้ำมัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตปาล์ม น้ำมัน ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น แต่มาตรการเพิ่มความต้องการใช้ด้านพลังงานช่วยพยุงราคาไว้ได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ถั่วเหลือง เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ราคาปศุสัตว์ อาทิ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ลดลงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีสินค้าเกษตรที่ราคาเพิ่มขึ้น อาทิ มันสำปะหลัง ขณะที่ เดือน ส.ค. นี้ คาดว่า

ขณะเดียวกัน นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลกระทบต่อสินค้าเกษตรจากน้ำท่วมภาคอีสานว่า จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า ข้าวเสียหายประมาณ ล้านไร่ โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตลดลงราว 20% และน่าจะทำให้ราคาสูงขึ้นจากความต้องการที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวเหนียวที่ราคาสูงขึ้น ด้านนายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การรับซื้อข้าวของโรงสีขณะนี้ ยังปกติ แต่ไม่ลืกลึกมากนัก โดยราคาข้าวเปลือกข้าว 5% ความชื้น 15% ต้นละ 7,600-8,000 บาท ข้าวหอมปทุม ความชื้น 15% ต้นละ 9,600-9,800 บาท ซึ่งราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนผลผลิตข้าวเหนียวในปีนี้อาจจะออกมาช่วงเดือน ต.ค. และ ม.ค. แม้ว่า จะมีพื้นที่เพาะปลูกจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่เชื่อว่ายังมีพื้นที่ดอนที่ผลผลิตจะออกมาดี.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หัวข้อ : คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เจาะ3ตลาด

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
ฉบับที่ : 21764 หน้า : 8 (กลาง)

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

เจาะ 3 ตลาด: น.ส.จวิธา สุทธิไชยาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่ามูลค่าทางการค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.92 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลในปี 60 เดือนม.ค.-มิ.ย. มูลค่าการค้ารวม 1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ สศก. ได้ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระหว่างไทยและอาเซียน โดยเน้นประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเมียนมา ที่เส้นทางเชื่อมต่อกัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

หัวข้อ : คอลัมน์ ทายทำวิซามาร์: เจ้าชายกบรดิอีแตก

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 5790 หน้า : 2 (บน)

นายกรัฐมนตรีอำนาจพิเศษไปพบประชาชนที่โคราช ขึ้นรถไถนา นั่งขับ หรือรถอีแต๊ก ชาวบ้านเอากระบวยใหญ่มาให้ นายฯ ปล่อยมุขตลกกว่าชาติหน้าขอเป็นเจ้าชายกบ แล้วมอบกบคืนไป

เป็นภาพถ่ายขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ชวนนึกถึงยิ่งลักษณ์ อภิสิทธิ์ ขึ้นรถหาเสียงโพสท่าให้สื่อถ่ายภาพ

ก่อนนั้นตอนเช้า นายฯ ไปพบชาวหัวทะเล ถามว่าจะเลือกใครเป็นรัฐบาล แหม ทำโพสท่ากันซึ่งหน้า ชาวบ้านจะตอบว่าเลือกอภิสิทธิ์หรือ ก็ต้องเลือก พล.อ.ประยุทธ์สิครับ (เลือกแล้วโดนผัวทิ้งมาฟ้องได้)

สมแล้วนี้ดำโพสท่าเพิ่งสำรวจผลงาน 3 ปี 79% เห็นว่าทำงานดี ดีมาก 81% เชื่อมั่นมีอุดมการณ์ ทำเพื่อชาติ นี่ถ้าสำรวจหลังหลานชายลาออกจากทหาร คะแนนอาจพุ่งขึ้นอีก

เสียอย่างเดียว กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ซึ่ง รมต.อุตสาหกรรม สาวนายณ เคยเป็นอธิการบดี) กลับให้คะแนนลดลง ทั้งตัวท่านเองและรัฐบาล เมื่อเทียบช่วง 2 ปี 2 ปีครึ่ง 3 ปี โดยเฉพาะคะแนนด้านเศรษฐกิจต่ำสุด 3.85 เต็ม 10

นั่นทั้งๆ ที่สภาพัฒน์ตีปี๊บ GDP ไตรมาสสองโต 3.7% สูงสุดในรอบ 4 ปี คาดว่าปีนี้โต 3.5 ถึง 4% สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ที่คุยฟุ้งอีก 2-3 ปีโต 5%



เจ้าชายกบรดิอีแตก

แต่ก็แปลกนะครับ GDP สูงขึ้น กำไรบริษัทจดทะเบียนกลับลดลง โดยมี 163 บริษัทขาดทุน ขณะที่เศรษฐกิจฐานราก สตก.ยอมรับ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ก.ค.ลดลง 15.62% รายได้ภาคเกษตรรวมหด 2.64% เดือน ส.ค.นี้ก็ยิ่งลดลง แต่หวังว่าโครงการ 9101 ที่จะใส่เงิน 2.2 หมื่นล้าน งบบูรณาการสู่รากหญ้าอีก 9.9 หมื่นล้านจะทำให้เกษตรกรรายได้ดีขึ้น

รวมแล้วแสนกว่าล้าน ที่จะอัดฉีดลงสู่ชาวบ้าน แต่ไม่ใช่การหาเสียง ไม่ใช่ประชานิยมนะ

ก็ตามดูต่อไปว่า กว่าจะถึงเลือกตั้ง คะแนนนิยมยังแย่หรือดี ถ้าดีขึ้นผูกกับที่ปรี๊ดๆ เซียร์เจ้าชายกบคงสุขสมหวัง ระหว่างนี้ก็เอาตัวรอดกันไปพลางๆ จนกว่า GDP จะถึงปากท้องชาวบ้าน ยกตัวอย่างร้านอาหาร สมากม ภัตตาคารไทยบอกว่ายอดขายตก คนรัคเข้มชัดลดกินข้าวนอกบ้าน ขนาดร้านแบรนดิ่งดังยังยอดขายตก 20-30% ต้องประคองตัวรอดเศรษฐกิจดี



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

หัวข้อ : คอล้มน์ ทายทำวิชามาร: เจ้าชายบรลือเด็ก

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 5790 หน้า : 2 (บน)

เศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องพื้นฐานสังคมไทยยอม
ละทิ้งเสรีภาพ ความยุติธรรม ยอมรับอำนาจพิเศษ โดย
หวังเห็นความสงบ ได้ทำมาหากิน แต่ความขัดแย้งต่างๆ
ก็สั่งสม รอปะทุอีกครั้ง ถ้าแก้ปากท้องไม่ตก ก็ยิ่งซ้ำ
เติม ฉะนั้น โลกหลังเลือกตั้งอาจไม่ใช่เพนนิยาในฝัน

ในทางการเมือง ไม่ว่าเศรษฐกิจคืออะไร ก็จะมี
คนจำนวนหนึ่งไม่พอใจต่อการจำกัดเสรีภาพ ความไม่
ยุติธรรม ต่อให้ใช้กฎหมายกำจัดแกนนำสีแดง เพื่อไทย
จนไร้เสียงหนาม ที่สุดอยู่ข้างล่างก็คือความคับแค้นใจ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลการอนุรักษ์นิยม ก็ขยายความ
ขัดแย้งกับภาคประชาสังคม นักวิชาการ คนรุ่นใหม่
เช่นเรื่องแก้กฎหมายบัตรทอง ใช้ ม.44 ให้คนนอกเป็น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือออกหมายเรียก “เวทีวิชาการ
ไม่ใช่ค่ายทหาร” ไปจนกรณีเนติวิทย์

กระทั่งแนวร่วมอย่างพันธมิตร พรรคประชาธิปัตย์
ก็ยิ่งอดไม่ได้ที่จะขัดคออำนาจ เช่นอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
วิพากษ์คณะกรรมการปฏิรูปว่า “อนุรักษ์นิยม” ทำให้
ขำกลิ้งจากเมืองไทยไปจรดออกซ์ฟอร์ด

แถมยังใช้อำนาจล่าเส้น เกณฑ์สื่อไปแบ่งงานถ่ายทอด
กรม.สัญญาฯ พอสื่อประท้วงก็ฮึดฮัดไม่พอใจ ยังดีนะที่
สื่อไทยว่านอนสอนง่ายพอๆ กับใช้ AI ไปทำข่าว

**ใช้อำนาจแบบนี้ บริหารประเทศหลังเลือกตั้งไม่ได้
หรอก จะไปสู่เลือกตั้งอย่างไร ยังมองไม่เห็นภาพเลย ■**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

หัวข้อ : สกู๊ปพิเศษ: มหاکาพย์จํานำข้าว (12) น้บถอยหลังคดีประวัติศาสตร์

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 23494 หน้า : 1(กลาง), 2



มหากาพย์จํานำข้าว (12) น้บถอยหลังคดีประวัติศาสตร์



สกู๊ปพิเศษ

📍 ทีมข่าวหน้า 1

โครงการรับจํานำข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2555 รัฐบาลได้รับซื้อข้าวเปลือกตาม

โครงการรับจํานำข้าวในปี 2554/55 และข้าวนาปรัง 2555 รวมทั้งสิ้น 21.76 ล้านตันข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารทั้งสิ้น 13.38 ล้านตัน) ถ้าคิดเฉพาะการรับจํานำข้าวนาปรังปี 2555 ถือเป็นความภาคภูมิใจของพรรคเพื่อไทยที่ได้ดำเนินการตามนโยบายที่พรรคได้หาเสียงไว้ ด้วยมีปริมาณการรับจํานำมาถึง 14.8 ล้านตัน สูงกว่าปริมาณการผลิตที่คาดคะเนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12.2 ล้านตัน

เหรียญมีสองด้าน หากพิจารณาให้รอบด้านโดยละทิ้ง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

หัวข้อ : สก๊อปพิเศษ: มหาภาพย์จำนำข้าว (12) น้บถอยหลังคดีประวัติศาสตร์

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 23494 หน้า : 1(กลาง), 2



เหรียญมีสองด้าน หากพิจารณาไ้รอบด้านโดยละทิ้งความสำเร็จทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่สามรถยึดครองหัวใจชาวไร่ชาวนา “รากหญ้า” ด้วยการรับจำนำข้าวสูงกว่าราคาท้องตลาดร้อยละ 40 แน่อบชวนาย่อมไม่มีใครปฏิเสธ สิ่งเข้ายวนใจ รับเนือๆ ต้นละ 1.5-2 ทมีนบาท และมากเพียงพอกที่พวกเขาจะทะเลาะเนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยชนิดที่เรียกว่า ถวายหัวถวายชีวิตกันเลยทีเดียว แม้ในทางปฏิบัติจะเป็นที่ทราบกันอยู่ว่า “รัฐบาลไม่มีเม็ดเงินเพียงพอกที่จะทำโครงการรับจำนำข้าวได้อย่างยั่งยืน” เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

โครงการประชานิยมนี้



ความสำเร็จทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่สามารถยึดครองหัวใจชาวไร่ชาวนา “รากหญ้า” ด้วยการรับจำนำข้าวสูงกว่าราคาท้องตลาดร้อยละ 40 แน่อบชวนาย่อมไม่มีใครปฏิเสธ สิ่งเข้ายวนใจ รับเนือๆ ต้นละ 1.5-2 ทมีนบาท และมากเพียงพอกที่พวกเขาจะทะเลาะเนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยชนิดที่เรียกว่า ถวายหัวถวายชีวิตกันเลยทีเดียว แม้ในทางปฏิบัติจะเป็นที่ทราบกันอยู่ว่า “รัฐบาลไม่มีเม็ดเงินเพียงพอกที่จะทำโครงการรับจำนำข้าวได้อย่างยั่งยืน” เพราะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

โครงการประชานิยมนี้ การสะท้อนภาพอีกด้านหนึ่งของนักวิชาการที่น่าตัวเลขจากหน่วยงานรัฐมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการรับจำนำข้าว จากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า” โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าโครงการนี้ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อฐานะทางการคลังและการค้าข้าวของไทยอย่างใหญ่หลวงดังนี้

1.เงินรั่วไหลก่อนแรกคือเงินที่ซื้อข้าวจากชาวนาบางส่วนรั่วไหลไปยังโรงสีและชาวนาในประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีโรงสีบางแห่งลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิการจำนำ ไม่มีใครทราบว่าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิเป็นจำนวนเท่าไร แต่นักวิชาการในกัมพูชาคาดว่าอาจมีข้าวหลายแสนตันเข้ามาในประเทศไทย

2.การรั่วไหลที่สำคัญเกิดจากการทุจริตของผู้เกี่ยวข้องกัโครงการรับจำนำข้าวในทุกขั้นตอนการรับจำนำเริ่มจากเกษตรกรบางรายร่วมกับเจ้าหน้าที่จดทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกสูงกว่าความจริง โรงสีบางแห่งซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงในราคาตลาดแล้วนำมาสวมสิทธิหรือลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ โดยใช้ชื่อของเกษตรกรบางคน โรงสีหักค่า

ความชื้นและสิ่งเจือปนในข้าวของชาวนาเกินความจริง โรงสีบางแห่งร่วมมือกับเจ้าของโกดัง เซอร์เวเยอร์ และเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจัดส่งข้าวต่ำกว่าจำนวนที่ต้องส่ง และ/หรือส่งข้าวคุณภาพต่ำเข้าโกดังของรัฐบาลหรือมีข้าวว่ามีนายหน้าจัดการเมืองวิ่งเต็นนำข้าวของรัฐบาลไปขายให้ผู้ส่งออกบางคนและโรงสีบางแห่ง รวมทั้งโรงสีบางแห่งต้องจ่ายเงินค่าวิ่งเต็นเพื่อขออนุญาตข้ามเขตไปซื้อข้าวในจังหวัดอื่น โครงการรับจำนำข้าวจึงก่อให้เกิดการทุจริตที่เป็นระบบอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เพียงแค่การทุจริตเล็กๆ น้อยๆ เพียงบางจุด

3.โครงการรับจำนำก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม การรั่วไหลที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นการถ่ายโอนเงินภาษีจากมือของประชาชนผู้เสียภาษีไปสู่ชาวนา โรงสี และนักธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเป็นการถ่ายโอนเงินจากชาวนาและโรงสีที่สุจริตไปสู่มือของผู้ทุจริตแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีความเสียหายอีก 4 ประเด็น

ประเด็นแรก คือ การที่รัฐบาลเก็บข้าวไว้ในโกดังกลางเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี (เพราะรัฐขายข้าวไม่ได้) ทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ งานวิจัยพบว่า การเก็บข้าวไว้ในโกดังแบบปกติ (คือไม่มีห้องเย็นหรือระบบ airtight) จะทำให้ข้าวเหลืองและมึมอด เช่น ใน 3 เดือนแรก ดัชนีความขาวจะลดลงจากร้อยละ 51.5 เหลือ 49.5 แผลงจะเพิ่มขึ้น 23.2 ตัวต่อโลกกรัม ถ้าเก็บไว้ 6 เดือน ความขาวจะลดลงเหลือร้อยละ 49 และแผลงจะเพิ่มขึ้นเป็น 90 ตัวต่อโลกกรัม หากสมมติว่าปัญหาดังกล่าวทำให้มูลค่าข้าวลดลงร้อยละ 5 ต่อปี ก็แปลว่ามูลค่าข้าวในโกดังจะหายไปปีละกว่า 5,266 ล้านบาท

ประเด็นที่สอง คือ การสูญเสียตลาดส่งออกข้าวของไทยให้คู่แข่ง เพราะข้าวไทยมีราคาแพงกว่าคู่แข่งมาก และรัฐไม่มีความสามารถในการขายข้าวเหมือนพ่อค้าส่งออก การที่รัฐไม่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น

หัวข้อ : สก๊อปพิเศษ: มหาภาพย์จำนำข้าว (12) นับถอยหลังคดีประวัติศาสตร์

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ฉบับที่ : 23494 หน้า : 1(กลาง), 2

ยอมส่งออกข้าวในราคาตลาด (เพราะเชื่อว่าขายข้าวได้ในราคาแพงในภายหลัง) รัฐบาลจึงปล่อยให้ประเทศอื่นขายข้าวก่อน ผลก็คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยลดลงเหลือ 6.7 ล้านตัน เทียบกับการส่งออก 12.1 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2554) ทำให้รายได้จากการส่งออกของประเทศลดลงจาก 1.99 แสนล้านบาทในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2554 เหลือเพียง 1.43 แสนล้านบาทในช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 การส่งออกข้าวที่ลดลงนี้เป็นตัวจุดต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเป็นผลที่ตรงข้ามกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับรายได้ของชาวนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ประเด็นที่สาม คือ การสูญเสียรายได้จากการส่งออกข้าว ซึ่งเกิดจากการสูญเสียตลาดส่งออกข้าวคุณภาพ 2 ชนิดที่ไทยเคยขายได้ในราคาสูง เพราะมีอำนาจกำหนดราคา ตลาดแรกคือการส่งออกข้าวหอมมะลิที่ภาคเอกชนและกระทรวงพาณิชย์เพียรพยายามสร้างตลาดส่งออกมาเป็นเวลากว่า 20 ปี การเก็บข้าวหอมไว้ในโกดังเป็นเวลาหลายเดือนทำให้ข้าวหอมหมดความหอมและกลายเป็นข้าวแข็งข้าวหอมที่เคยส่งออกได้ในราคาสูงกว่าตันละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะหมดราคา กลายเป็นข้าวหอมคุณภาพต่ำ ราคาอาจลดลงเหลือ 600-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ

การสูญเสียตลาดข้าวราคาสูงอีกประเภทหนึ่ง คือการสูญเสียตลาดส่งออกข้าวหนึ่งที่ไทยครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งผู้ประกอบการไทยใช้เวลากว่า 40 ปีในการพัฒนาตลาดข้าวหนึ่งแข่งกับอินเดีย โดยสามารถนำข้าวเปลือกธรรมดาหนึ่ง ก้อนจะสีแปรรูปเพื่อส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาบางประเทศ ในช่วงปี 2552-2554 ไทยขายข้าวหนึ่งในราคาเฉลี่ยตันละ 567 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าข้าวขาว 5% ตันละ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกข้าวหนึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับประเทศ โดยในปี 2553 ไทยส่งออกข้าวหนึ่ง 3.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 53,866 ล้านบาท แต่การรับจำนำข้าวที่กำหนดให้โรงสีในโครงการต้องแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารภายใน 7 วัน ทำให้โรงสีและผู้ส่งออกไม่สามารถหาซื้อข้าวเปลือกมาทำข้าวหนึ่งส่งออกได้

ประเด็นที่สี่คือการสูญเสียตลาดส่งออกข้าวมีผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมข้าว กล่าวคือ เมื่อการส่งออกข้าวของไทยลดจำนวนลงอย่างน่าใจหาย สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือ พ่อค้าข้าวส่งออก นายหน้าผู้จัดหาข้าวให้ผู้ส่งออก พนักงาน และลูกจ้างในธุรกิจการส่งออกและธุรกิจโลจิสติกส์จำนวนหลายหมื่นคนต้องตกงาน เพราะไม่มีข้าวให้ซื้อขาย ทางเลือกของ

นักธุรกิจข้าว พ่อค้าส่งออกข้าว และแรงงานเหล่านี้มี 3 ทางคือหนึ่ง เข้าร่วมโครงการรับจำนำ รวมทั้งเข้าร่วมกระบวนการทุจริต สอง โยกย้ายไปทำธุรกิจนอกประเทศ และสาม เลิกประกอบธุรกิจข้าว แล้วหันไปทำอาชีพอื่น

ความสูญเสียอีกรายการหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของชาวนา โรงสี และโกดัง ที่ต้องการหากำไรส่วนเกินจากโครงการ (rent seeking activities) ชาวนาจะขายในพื้นที่และเพิ่มรอบการเพาะปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมากที่สุดมาขายให้รัฐบาลทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวถีบตัวขึ้นจนกว่าจะสูงเท่ากับราคาจำนำ 15,000 บาท นอกจากการสิ้นเปลืองน้ำและปัจจัยการผลิตต่างๆ แล้ว ชาวนาจะลดพื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรอื่นๆ ทำให้ผลผลิตอาหารประเภทอื่นลดลง

โรงสีเองก็กู้เงินมาขายกำลังการผลิต ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตในการสีข้าวถึง 90 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตข้าวให้สีเพียงปีละ 35 ล้านตัน กำลังการผลิตส่วนเกินของโรงสีนับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีค่าโดยเปล่าประโยชน์ พฤติกรรมนี้กำลังเกิดขึ้นกับนักธุรกิจและโรงสีในต่างจังหวัดที่ต่างพากันลงทุนสร้างโกดังให้รัฐบาลเช่าเก็บพืชผลที่รัฐบาลรับจำนำ เพราะสามารถคืนทุนในเวลาเพียงปีเดียว แม้เอกชนจะได้ผลประโยชน์คุ้มค่า แต่สังคมสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า เพราะโกดังมิได้ทำให้ผลผลิตข้าวมากขึ้น

ประเด็นสุดท้ายคือความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และกำลังทวีความรุนแรงขึ้น คือเมื่อระบบการค้าข้าวแบบแข่งขันของภาคเอกชนถูกทำลายและทดแทนด้วยระบบการค้าข้าวของรัฐที่ต้องอาศัยเส้นสายทางการเมือง ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากผู้ผลิตและค้าข้าวคุณภาพสูงที่สุดในโลกเป็นข้าวคุณภาพต่ำ เพราะรัฐบาลไม่ได้ซื้อข้าวตามคุณภาพเหมือนกับพ่อค้าเอกชน

ภาพใหญ่หายนะโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถูกท้วงติงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่สามารถทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยุติหรือทบทวนโครงการรับจำนำข้าวได้อย่างใด ตรงข้ามรัฐบาลพยายามปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวมาโดยตลอดและพยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของพรรคเพื่อไทย เพื่อเป็นการตอบโต้ผลวิจัยของนักวิชาการมาโดยตลอด ฉบับหน้า “ทีมข่าวสก๊อปสยามรัฐ” จะย้อนกลับไปดูข้อโต้แย้งของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยว่า เขามีเหตุผลมากน้อยเพียงใดที่จะมาหักล้างข้อมูลของนักวิชาการจากที่ตีอറിโอกันบ้าง

ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 23 สิงหาคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5783

Col.Inch: 125.81 Ad Value: 276,782

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

PRValue (x3): 830,346

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: นักการเมืองหลบไป'ลู่ตุ้ม'มาแล้วแพรวพราวเรียกคะแนน



ออกศึก มีความเชื่อตั้งแต่โบราณ
ว่าใครก็ตามได้ลอดประตูนี้เพื่อไปรบ
แล้ว จะแคล้วคลาดกลับมาอย่าง
ปลอดภัย และอีกความเชื่อ
คือเมื่อได้ลอดแล้วจะได้
กลับมาเมืองนี้อีก เหมือน
ที่ “พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ” รมว.เกษตร
และสหกรณ์ เพื่อนเลิฟ
บักคู้ หยอดมุกกว่า ลอด
ไปลอดมายังไงก็ได้
กลับมาอีก ทำเอา
ข้าราชการที่ยืน
รอบข้างหัวเราะ
เอ๊กฮักกัน
ท้องแข็ง
ต่อมา ที่ศาลา
อเนกประสงค์
ต.หัวทะเล ที่ทำให้หลาย
คนอดคิดไม่ได้ว่า นายกฯ
จะไม่ยุ่งกับการเมือง
ตามที่เคยบอกไว้
หรือไม่ เพราะบาง

ประโยคของนายกรัฐมนตรีนั่นชวนตีความยิ่งนัก เช่น
“ผมให้ความสำคัญกับภาคอีสานก่อนเป็น
อันดับแรก โดย ครม.มาทั้งหมด จะถือเป็นโอกาสดี
ในการรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง”
“ผมเกิดที่นั่นในค่ายสุรนารี ในสูติบัตรก็
เขียนไว้ เท่ากับเป็นคนที่นี่ จึงเป็นลูกหลาน
ชาวอีสาน ไม่เคยลืม”
“รัฐบาลไม่ใช่ดารา ไม่ได้สร้างละคร แต่กำลัง
ทำเรื่องจริง ทำความฝันให้เป็นจริง เพราะต้องการ
ให้โคราช ภาคอีสาน และทุกภาค เจริญเติบโต”

“
รัฐบาลไม่ใช่ดารา
ไม่ได้สร้างละคร แต่กำลัง
ทำเรื่องจริง ทำความฝัน
ให้เป็นจริง เพราะต้องการ
ให้โคราช ภาคอีสาน
และทุกภาค เจริญเติบโต
”



แถมยังถามประชาชนที่มาฟังกันต่าง ๆ ว่า
“ใครจะไปเลือกตั้งบ้างให้ยกมือ” แต่ทุกอย่าง
เงียบกริบ เมื่อไม่มีเสียงตอบรับ นายกฯ จึงแก้เกี้ยว
บอกไปว่า “ไม่ต้องกลัวผม เพราะสนับสนุนการ
เลือกตั้งอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาได้คนช่วยมาตลอด
เพราะคนดีไม่ได้ไปเลือก ส่วนจะเลือกใครเรื่อง
ของประชาชน อย่าเลือกคนผิดอีก” พร้อมถาม
ประชาชนต่ออีกว่า “หากมีใครในใจให้ยกมือลอง
ตอบมาสักคนว่าเลือกใคร”

รหัสข่าว: C-170823014067 (23 ส.ค. 60/05:57)

หน้า: 2/3

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 23 สิงหาคม 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5783

Col.Inch: 125.81 Ad Value: 276,782

หน้า: 1 (ล่างขวา), 5

PRValue (x3): 830,346

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: นักการเมืองหลบไป'ลู่ตุ'มาแล้วแพรวพราวเรียกคะแนน



ปรากฏมีคนตะโกนว่า “เลือกนายกฯ” นั่นก็คือ พล.อ.ประยุทธ์ ก่อนเจ้าตัวจะขอบคุณและบอกว่า “แต่ไม่รู้จะเข้าไปได้อย่างไร ไม่ได้เลือกตั้ง ก็ไปดูกันต่อ ทุกอย่างเป็นเรื่องชะตากรรมของบ้านเมือง และผมก็ต้องรับชะตากรรมอยู่แล้ว”

พูดถึงขนาดนี้ใครที่ไม่เคยคิดก็ต้องมีติดกันบ้าง ในช่วงท้ายของการพูดบนเวที บิ๊กตู่ จึงตลกอารมณ์หวังเรียกคะแนน โดยระบุว่า วันนี้มีผมพูดความจริงต่อหน้าอย่าโม และช่วงหนึ่งได้กล่าวเป็นภาษาอีสานด้วยว่า “คิดถึงกันบ้างเด้อ”

จากนั้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.โนนแดง เพื่อติดตามการใช้งานประมาณโครงการประชารัฐและโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล หรือโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท

และก็เช่นเคยเมื่อนายกฯ ไม่พลาดปล่อยมุกระหว่างมายกรัฐมนตรีกล่าวขอให้ท้าวแก้วไว้นโครงการว่า “อยู่ในคอกเดียวกันอย่าทะเลาะกันนะลูก”

แต่ไฮไลท์คงหนีไม่พ้นการขึ้นรถอีแต๊ก ที่ถือเป็นสูตรสำเร็จอย่างหนึ่งในการสร้างภาพจำให้ผู้นำประเทศว่าเป็นคนติดดิน เข้าถึงง่าย แดมใกล้ชิดประชาชน โดยนายกฯ ได้ชวน “ยายน้อย กล้าหาญ” เกษตรกรที่นำผลผลิตมามอบให้ขึ้นรถไปด้วย พร้อมสอบถามความเป็นอยู่

และทิ้งท้ายด้วยการปล่อยมุกคุยกับกบเลี้ยงตัวอวบอ้วนสองตัวที่ชาวบ้านนำมามอบให้ว่า “ชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นกบตัวเมียนะ ผมจะได้เป็นเจ้าชายกบ” ก่อนจะคืนให้แก่เจ้าของ พร้อมกำชับเจ้าของว่าอย่าเอาไปต้มกินแกล้มเหล่า

งานนี้เรียกได้ว่าคนจัดห้วงเรียกคะแนนให้นายกฯ อย่างเต็มที่ แต่เอาเข้าจริง ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เลยทำให้โอเวนที่แบบนี่ดูไม่เป็นธรรมชาติสักเท่าไร

ทว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สุวิทย์ เมษินทรีย์ ออกปากเองว่าโอเวนที่วันนี้เวิร์กอีก 6 สัปดาห์ข้างหน้าก็จะมีการประชุมกรม.เสัญจรในจังหวัดต่อไป

เราได้เลยว่หลังจากนี้โอเวนที่เรียกคะแนนนิยมคงมีให้เห็นจนชินตา สำหรับ “บิ๊กตู่” ที่เปิดตำรานามาร์เกิดตั้งการเมืองมาใช้ ส่วนจะได้ผลแค่ไหน คนดูอย่างเราอดติดตามฟังเสียงระฆังยกต่อไปได้เลย

● อนุรักษ์ พรหมแก้ว ●

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาวิชาการ พร้อมเปิดตัวแอปฯ สุดเจ๋ง ช่วยทำบัญชี/บริหารสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม “Thailand Smart Cooperative 2017” ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่สหกรณ์และเกษตรกรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมมอบรางวัลแก่สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่นด้านการบัญชี จำนวน 10 ประเภท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเป็นประเทศไทย 4.0 คือ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” รวมทั้งได้มีนโยบายในการใช้ภาคสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในปี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้สร้างนวัตกรรมเพื่อข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่การพัฒนาองค์กรและผู้บริหารให้มีความพร้อมก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 โดยพัฒนาระบบบัญชีด้วยนวัตกรรม นำสหกรณ์ก้าวหน้าด้วยคุณธรรม (Innovative with Moral) พร้อมเปิดตัวนวัตกรรม 4M ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ดังนี้ Smart Me ภาครัฐ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยออกแบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับเกษตรกร เขียวชน และบุคคลทั่วไป , Smart Member สมาชิก ภาครัฐ เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา, Smart Manage กรรมการสหกรณ์ ภาครัฐ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับกรรมการสหกรณ์ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน และ Smart Monitor ผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชี ผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์

“การพัฒนา นวัตกรรมด้านการเงินการบัญชีต่างๆ เหล่านี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีความมุ่งหวังว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใสเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้อีกทั้งเกษตรกรสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็น พัฒนาตนเองไปสู่เกษตรกรนักธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจแบบผู้ประกอบการได้ รวมไปถึงประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตโดยใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางแผน” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

(Thansettakij)

New Northeast flood plan approved despite objections

PRATCH RUJIVANAROM
THE NATION

THE PRIME MINISTER approved in principle the Northeastern Region water management plan for 2018 to 2019, which includes new reservoirs in the Chi River Basin, the Khong-Loei-Chi-Mun Irrigation Project and a new irrigation project in the Songkram River to improve irrigation in the region.

However, water experts have warned that authorities were repeating the same old water-management practices and expecting different results, adding that many of the new irrigation projects would not be effective and merely waste money.

Agriculture and Cooperatives Minister General Chatchai Sarikulya yesterday said at the Cabinet meeting in Nakhon Ratchasima that Prime Minister General Prayut Chan-o-cha wanted to swiftly implement water management plans for the Northeast,

so he had already approved the plan in principle.

The series of new irrigation projects will be considered by the National Water Resource Committee before being presented to the Cabinet again.

Chatchai added that the original plan covered the period from 2018 to 2026, but it was shortened to a one-year, short-term plan for 2018-19 with a budget of Bt6.8 billion.

Royal Irrigation Department (RID) deputy director-general Somkiat Prachamwong said many new irrigation projects were included in the water management plan, all of which were intended to tackle floods and drought in the Northeast.

The Northeast is recovering from severe flooding brought by Tropical Storm Sonca last month, which led to a reservoir being breached in Sakon Nakhon province and flash floods in many provinces.

Somkiat said there were many projects that would start by next year,

including the Khong-Loei-Chi-Mun Irrigation Project, new medium-size reservoirs in the Chi River Basin, the Lam Ta Kong Irrigation project and irrigation development on the Songkram River.

Somkiat added that Environmental Impact Assessment (EIA) studies would be conducted as the projects were being designed to save time in the implementation of the new irrigation system and construction of water sluices on the Songkram River.

'Poor management'

However, Hannarong Yaowalera, a prominent water expert, criticised the plans, saying they were modelled on old-fashioned and unsuccessful irrigation projects. He also urged the government to attend to the real needs of people and improve existing irrigation projects.

"These new projects are not new

and the existing irrigation projects have already proved that they cannot prevent floods and drought, but they have caused huge impacts on the people and the ecosystem.”

“I think the government should spend billions of baht on something more useful, such as improving the existing irrigation system.”

Maha Sarakham University lecturer Chainarong Sretthachau also objected to the new projects on the grounds that the Northeast did not lack irrigation projects, but instead suffered from poor management by the RID and related agencies.

“The recent floods proved that the irrigation projects such as reservoirs, dams and river embankments are the true cause of flooding, as we can see that floods in Sakon Nakhon were caused by the broken reservoir and the prolonged flooding in Chi River Basin were caused by the high amounts of water discharged from the Lam Pao Dam,” Chainarong said.

กรมชลฯสั่งรับมือพายุ'ฮาโตะ'ถล่มฝนหนัก23-28ส.ค.

กรุงเทพธุรกิจ ● "ชลประทาน" สั่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลจากพายุโซนร้อน"ฮาโตะ" ที่คาดว่าจะผลกระทบให้เกิดฝนตกหนัก ระหว่างวันที่ 23-28 ส.ค.นี้ ขณะที่ผลกระทบน้ำท่วมจาก"เซินกา-ลาตัส" ยุบแล้วเหลือ 5 จังหวัด "ฉัตรชัย" เผยนายกฯ อยากรู้เห็นการจัดการน้ำที่รวดเร็ว จ่อขงแผนบริหารจัดการน้ำภาคอีสานเข้ากนช. ด้านสธ.เตือนประชาชนระวัง"ไข้เลือดออก" หลังน้ำลด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ.นครราชสีมา วานนี้ (22 ส.ค.) ว่ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานของกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือครอบครัวละ 3 พันบาท ทางจังหวัดกำลังดำเนินการส่วนมาตรการเยียวยาทางกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจในภาพรวม อาจต้องใช้เวลาดำเนินการเพราะตามระเบียบมีความเสียหายอย่างสิ้นเชิงจึงต้องรอน้ำลดก่อน จากนั้นกระทรวงเกษตรฯจะเข้าไปดูแลภาคการเกษตร

อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ได้เสนอแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสานต่อกรม. ตามที่ภาคเอกชนเสนอโดยแผนของกระทรวงเกษตรฯ เป็นแผนระยะยาวตั้งแต่ปี 2561-2569 โดยกรมชลประทานได้ปรับแผนงานเร่งด่วนให้มาอยู่ในช่วงปี 2561-2562 โดยมีงบประมาณ 6,800 ล้านบาท ซึ่งตนได้รายงานนายกรัฐมนตรี เมื่อ 21 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า พื้นที่ภาคอีสานมีแผนขอ

อ่านต่อหน้า 13

▶ ต่อจากหน้า 16

กรมชลฯ

งบเพิ่มเติม ซึ่งนายกฯ อยากรู้เห็นการทำงานที่ตอบสนองด้วยความรวดเร็วมากขึ้น และรับทราบในหลักการแล้ว จากนั้นต้องนำไปสู่ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

(กนช.) ก่อนเสนอกรม.ต่อไป
กรมชลฯเตรียมรับมือ"ฮาโตะ"

นายสัญญาชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย มีความห่วงใยประชาชนที่อาจจะประสบกับปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝนนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้การช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด

โดยจากการติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 23-28 ส.ค.นี้ อิทธิพลของพายุโซนร้อน "ฮาโตะ" จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

กำชับบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ให้โครงการชลประทานทุกโครงการ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเดิม เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการกำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ตรวจสอบระบบและอาคารชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ และให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด สำหรับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประจำไว้ในพื้นที่อย่างน้อย 1 เครื่อง

ส่วนในกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤติ โครงการชลประทานในพื้นที่จะรายงานสถานการณ์น้ำต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้แจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างทันห่วงที่ นอกจากนี้ ยังได้ให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมความพร้อม ในด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ เข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดน้ำท่วม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ด้วย

เหยื่อ"เซินกา-ลาตัส"เหลือ5จว.

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมความ

กดอากาศต่ำพายุโซนร้อนลาตัสและพายุโซนร้อนเซินกา ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. - 21 ส.ค.2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 44 จังหวัด 302 อำเภอ 1,724 ตำบล 14,105 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 609,425 คน ครัวเรือน 1,898,322 คน ผู้เสียชีวิต 36 ราย บ้านเรือนเสียหาย 2,574 หลัง

แยกเป็นเสียหายบางส่วน 2,559 หลัง เสียหายทั้งหมด 15 หลัง ถนน 2,401 สาย คอสะพาน 111 แห่ง สะพาน 207 แห่ง ฝายและทำนบ 8,753 แห่ง

พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1.51 ล้านไร่ พื้นที่ประมง 149.41 ไร่ ปศุสัตว์ 30,248 ตัว ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 39 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด แยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี และภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่

จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่น้ำลดสำรวจความเสียหาย

นอกจากนี้ อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 ส.ค.2560 ทำให้เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 8 จังหวัด แยกเป็น ภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช และกระบี่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.พิจิตร น่าน และเชียงราย ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด รวม 29 อำเภอ 95 ตำบล 340 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,184 ครัวเรือน 29,150 คน ผู้เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สตูล และพิจิตร

ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคอขวดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สธ.ห่วงไข้เลือดออกหลังน้ำลด

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติว่า ยังเหลือใน 6 จังหวัด คือ จ.กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา สถานบริการพยาบาลที่ถูกน้ำท่วมเปิด

ให้บริการได้ปกติ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่งย้ายไปให้บริการในจุดที่ประชาชนเข้าถึงสะดวก

อย่างไรก็ดี ในช่วงสัปดาห์นี้ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคที่มาจากยุงลายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรค

พบจำนวนผู้ป่วยมากกว่าปี2559

ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค. - 15ส.ค.2560 พบผู้ป่วย 17,297 ราย โดยภาคกลาง 2,813 คน ภาคใต้ 2,636 คน ภาคเหนือ 2,439 คน และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วย 2,524 ราย ซึ่งพบว่าในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค. 2559 พบผู้ป่วย 1,317 ราย ซึ่งน้อยกว่าในปี 2560 ที่พบ 1,207 ราย

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไข้เลือดออก คือไม่ให้ยุงกัด โดยการควบคุมลูกน้ำยุงลายให้ลดลง ตามมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ได้แก่ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาด ไล่ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด กำจัดยุงโดยใช้ฆ้องไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

● ปลื้มงาน“เกษตรไทยก้าวหน้า”ขายกระฉูด ทูเรียนทรายขาวหอมฟุ้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า งานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ ร่มพระบารมี ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.60 ที่ผ่านมารวมการจัดงาน 5 วันมีนักท่องเที่ยว เข้ามาชมงานกว่า 104,792 คน เป็นคนไทย 99,441 คน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5,351 คน ทำให้มีรายได้มากกว่า 24.55 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้เงินสดหมุนเวียนภายในงาน 16.73 ล้านบาท และมีการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมทั้งการเจรจาซื้อขายสินค้าใน ระยะยาวอีกกว่า 7.82 ล้านบาท ทั้งนี้ โชนที่มีการจำหน่ายสินค้าสูงสุด คือ สินค้าจากการรวมกลุ่ม ทำเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยเฉพาะผลไม้ อาทิ ทูเรียนทรายขาว จาก จ.ปัตตานี สามารถขายได้กว่า 1,000 ตูกรองลงมาเป็นโชนตลาดเกษตรกร และโชนอาหาร “งานเกษตรไทยก้าวหน้า ถือว่า ประสบความสำเร็จเกินคาด เพราะสินค้าบางรายการขายหมดก่อนและมียอดสั่งซื้อต่อเนื่อง”

ด้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สินค้าที่นำมาจัด แสดงในงาน โดยเฉพาะผลไม้จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ขายดีทุกรายการ โดยเฉพาะอโวคาโด กล้วย สับปะรดลำไยนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมด้วยเช่น โคนุนเนื่องจากกลุ่มสหกรณ์ ข้าวเหนียวเขาวง รวมถึงสินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาทิ เหยื่อโปรโตชีวภัณฑ์หนูลู่ สำเร็จรูป และนวัตกรรมการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรยุค 4.0

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม
วันที่: พุธ 23 สิงหาคม 2560
ปีที่: 27 **ฉบับที่:** 9765
Col.Inch: 16.07 **Ad Value:** 26,515.50
ภาพข่าว: ข่าวชั้นคนเข้ม: ผลงาน

หน้า: 4(บน)
PRValue (x3): 79,546.50 **Clip:** Full Color

ข่าวชั้น คนเข้ม



ผลงาน - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เปิดงานแสดงผลงานเชิงนวัตกรรม Thailand Smart Cooperative 2017 มี **บริสุทธิ เปรมประพันธ์** อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ **สมชาย ชาญนรงค์กุล** อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมด้วย ที่ รร.มิราเกิลฯ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: พุธที่ 24 - อาทิตย์ 27 สิงหาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4969

Col.Inch: 13.92

Ad Value: 18,792

หน้า: 26(ล่าง)

PRValue (x3): 56,376

Clip: Full Color

ภาพข่าว: ช่วยอีสาน



ช่วยอีสาน - พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรฯ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯอุบลราชธานี รับมอบเงินจากโครงการช่อง 8 ร่วมใจช่วยภัยอีสาน โดยมี นุสรา คงสุจริต บมจ.อาร์เอส มอบถุงยังชีพด้วยที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี